



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับสมัครสอบและการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการสอบความรู้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย นั้น

บัดนี้ การสอบความรู้ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน ๘๓ ราย สอบไม่ผ่าน จำนวน ๙๑ ราย และขาดสอบ จำนวน ๒ ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสอบได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ <https://register.hss.moph.go.th/exam-od> เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการสอบ

๒. ให้ผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ดำเนินการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ผ่านระบบขอหนังสืออนุญาตฯ ทางเว็บไซต์ <https://register.hss.moph.go.th/od-register> ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในกรณีที่ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน ไม่ดำเนินการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอรับหนังสืออนุญาต

๓. เมื่อการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์แล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ <http://mrd-hss.moph.go.th/>

ทั้งนี้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง จะถือว่าคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ของท่านเป็นโมฆะหรือถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตในภายหลังได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

ประธานอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์